

## เลือกของขวัญ... ในวันพิเศษ

นำเสนอเมื่อ : 30 พ.ย. 2552

### เครื่องประดับ

ถ้าเป็นผู้ชายเครื่องประดับที่เหมาะสมก็คือ แหวน นาฬิกา หรือแว่นตา ในสไตล์ที่เหมาะสมกับบุคลิกของเขา และถ้าคนสำคัญของคุณเป็นผู้หญิง แนนอนว่าวันพิเศษอย่าง วันเกิด วันแห่งความรัก สิ่งทีแสดงถึงการเอาใจใส่อย่างหนึ่งคือการมอบเครื่องประดับสักชิ้นไม่จำเป็นต้องดูเม็ดใหญ่ หรือมีขนาดใหญ่โตเท่าไขห่าน หรือดูยิ่งใหญ่หรูหราอลังการ แคจิวเวลรี่เม็ดเล็ก ๆ ผู้รับก็รู้สึกยิ่งใหญ่พอแล้ว ผู้รับจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจผู้หญิงเพราะนอกจากผู้หญิงทุกคนล้วนควรกับเครื่องประดับแล้วเครื่องประดับจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญ แต่มันมาจาก...คุณเป็นคนไหนต่างหาก

### แพ็คเกจเดินทางท่องเที่ยว

หากเป็นคนรู้จักกัน  
คุณย่อมรู้ว่าสไตล์การท่องเที่ยวของเขาหรือเธอเป็นแบบไหนเซอร์ไพรส์ด้วยแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว อาจจะเป็นสถานที่ที่เขาเคยบ่นให้ได้อินว่าอยากไปหรือเลือกสถานที่โรแมนติกเหมาะกับคู่รัก ภูเขา ทะเล หรือคันทันนี่มูน หรือถ้าไม่ใช่แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวเป็นเรื่องเป็นราว เอาแค่หาเวลาวันหยุดงมมือกันไปพักผ่อนต่างจังหวัดที่ไม่ไกลไม่ไกลเกินไปจะเป็นภูเขา หรือทะเล ก็แล้วแต่สไตล์ แคขอให้คนที่ไปนอนนับดาวด้วยคือ..คนที่ใช่ก็พอ

### บัตรดูคอนเสิร์ต

เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่ควรกระทำ เพราะเดี๋ยวนี้มีเทศกาลเพลงดี ๆ รวมถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมากมาย ที่บินมาแสดงในบ้านเรา หากคุณรู้ว่าคู่ของคุณชอบศิลปินคนใด หรือชอบการแสดงแบบไหนอย่ารีรอที่จะซื้อบัตรและนำมาเซอร์ไพรส์ให้คู่ของคุณ (จะดีมากถ้าคุณซื้อตั๋วไววก่อนที่อีกฝ่ายจะเอ่ยปากชวน) เพราะการดูคอนเสิร์ตด้วยกันเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาของความสนุกที่คุณได้ใช้ร่วมกัน ที่สำคัญคือเขาหรือเธอจะรู้ว่าคุณช่างเป็นคนรู้จักจริง ๆ

### สัตว์เลี้ยง

สำหรับของขวัญชิ้นนี้ต้องได้รับความแน่ใจว่าเป็นความต้องการของอีกฝ่ายจริง ๆ จึงเหมาะที่จะทำเซอร์ไพรส์ มิฉะนั้นจะกลายเป็นภาระให้อีกฝ่ายไปซะงั้นหากคู่ของคุณเป็นคนรักน้องหมา คลั่งไคล้น้องแมว เอ็นดูน้องนก ชื่นชมน้องปลา ที่สำคัญเธอหรือเขาต้องมีความเหมาะสม เช่น เรื่องพื้นที่ เวลาในการเลี้ยงดู ขาดไม่ได้คือมีเวลารับผิดชอบ ของขวัญเดินได้มีชีวิตจิตใจตัวนี้จะเป็นคลาย ๆ พยานรักของคุณเลยก็เดียว

### ของขวัญสไตล์ do it by yourself

ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกในด้านดีของผู้ให้ บางครั้งเป็นสิ่งที่มีความมากกว่าของขวัญใด ๆ อาทิ กล่องใส่ของการ์ด กรอบรูป หรือของกิ๊บเก๋อย่าง Message in a bottle ฯลฯ เพราะฉะนั้นของ diy จะเล็ก จะใหญ่ จะสวย จะเก๋อบสวย หรือจะดูแปลกแค่ไหน อย่างน้อยก็มีชิ้นเดียวในโลกที่เกิดจากสองมือและหนึ่งหัวใจของคนอันเป็นที่รัก ผู้รับเป็นปฐุมิทุกราชแน่นอนไม่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นอะไร สิ่งที่ต้องนึกถึงคือจะเลือกอย่างไรให้เหมาะกับใครคนนั้น ที่สำคัญต้องให้ด้วยความรัก

ที่มา [http://campus.sanook.com/teen\\_zone/senior\\_02213.php](http://campus.sanook.com/teen_zone/senior_02213.php)